

## อาร์เจนตินาเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรไปจีน

นาย Mauricio Macri ประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ประกาศถึงผลสำเร็จในการเปิดตลาดส่งออกเนื้อสุกรไปยังประเทศจีนเป็นผลสำเร็จ โดยจีนอนุญาตการนำเข้าเนื้อสุกรจากห้องเย็น ๓ แห่งแรกของอาร์เจนตินาแล้ว ในระหว่างการเดินทางไปเยือนอย่างเป็นทางการของนาย Luis Etchevere รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการเกษตรอาร์เจนตินา เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการเกษตรอาร์เจนตินาได้ลงนามร่วมกับนาย Li Guo รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศุลกากรของจีน ในเอกสารอนุญาตการนำเข้าเนื้อสุกรจากอาร์เจนตินา ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ การลงนามดังกล่าวถือเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการเจรจาอันยาวนานที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ทั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการเกษตร ศูนย์บริการด้านสุขอนามัยและคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร (SENASA) และสถานเอกอัครราชทูต และถือเป็นโอกาสอันสุดพิเศษสำหรับผู้ผลิตเนื้อสุกรในประเทศ เนื่องจากจีนเป็นหนึ่งในผู้บริโภคและผู้นำเข้าสินค้าหลักของโลก โดยในการเยือนครั้งนี้ มีห้องเย็นผู้ส่งออกเนื้อสุกรของอาร์เจนตินาได้รับอนุญาต ๓ แห่ง ได้แก่ La Pompeya, Campo Austral และ Paladini

ปัจจุบัน จีนมีความต้องการนำเข้าเนื้อสุกรอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการมหาศาลในประเทศ หลังจากที่ต้องฆ่าสุกรไปหลายล้านตัวเนื่องจากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของจำนวนสุกรทั้งหมดในประเทศ โดยข้อมูลในปี ๒๕๖๑ ระบุว่าจีนสามารถผลิตเนื้อหมูได้ถึง ๕๔ ล้านตัน ในขณะที่ปริมาณการบริโภคในประเทศสูงกว่า ๕๕ ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นปริมาณการบริโภคต่อหัว ๔๐ กิโลกรัมต่อปี

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา อาร์เจนตินาเชือดสุกรไปทั้งสิ้น ๕๖๐,๖๓๙ ตัว คิดเป็นปริมาณการผลิต ๕๐,๑๑๐ ตัน โดยหากนับรวมเป็นไตรมาส ตั้งแต่กรกฎาคมถึงมีนาคม จะมีจำนวนรวมทั้งหมด ๑,๖๔๐,๓๙๙ ตัว ปริมาณการเชือดเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ และปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน นอกจากนี้ ปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสุกรในช่วงสองเดือนแรกยังเพิ่มขึ้นอีกถึงร้อยละ ๔๑ เมื่อเทียบกับช่วงสองเดือนแรกของปีที่แล้ว และหากนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ปริมาณการส่งออกเนื้อสุกรของอาร์เจนตินาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๕๕๕ โดยส่งออกได้ปีละประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตัน และส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดรัสเซีย

อนึ่ง จีนได้อนุญาตนำเข้าเนื้อโคจากห้องเย็นของอาร์เจนตินา จำนวน ๒๘ แห่งไปก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๑ หลังจากที่ได้ลงนามในข้อตกลงการนำเข้าเนื้อโคในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการส่งออกเนื้อโคแช่เย็น ทั้งแบบติดกระดูกและถอดกระดูก และเนื้อโคแช่แข็งแบบติดกระดูก โดยเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สามารถส่งออกเพียงเนื้อโคถอดกระดูกแช่แข็ง อันเป็นผลให้ตัวเลขการนำเข้าเนื้อโคจากอาร์เจนตินาของจีนเพิ่มขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของปี ๒๕๖๒ และจีนยังคงฐานะตลาดนำเข้าเนื้อโคอันดับหนึ่งต่อเนื่องจากปี ๒๕๖๑ ที่นำเข้าถึงร้อยละ ๕๖ ของเนื้อโคที่อาร์เจนตินาส่งออก จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ ตัน

ประธานาธิบดี Macri กล่าวแสดงความมั่นใจว่าจีนมีความเชื่อมั่นในอาร์เจนตินา ทั้งคุณภาพของสินค้าและการดำเนินการตามข้อตกลง และเผยว่านี่เป็นงานใหญ่สำหรับผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และผู้ประกอบการโรงงานแช่แข็ง และยังเป็นผลสำเร็จอีกหนึ่งขั้นจากความสัมพันธ์อันดีที่อาร์เจนตินาได้สร้างขึ้นกับประเทศยักษ์ใหญ่ในเอเชีย

ที่มา: <https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/04/30/argentina-comienza-a-vender-carne-porcina-a-china/>

<https://www.noticiasagropecuarias.com/2019/04/23/agroindustria-busca-la-apertura-del-mercado-chino-para-la-carne-de-cerdo-argentina/>